



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗/๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗/๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
 - พรรคร่วมฝ่ายค้านได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไป
๒. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
 - การจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับสตรีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต : พรรคร่วมฝ่ายค้านได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไป (วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตหรือติมอร์ตะวันออก ได้แถลงการณ์ผลการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิม (Alliance of Change for Progress-AMP) รวมทั้งพรรค National Congress for Timorese Reconstruction (CNRT) นำโดยนายซานานา กุสเมา วีรบุรุษผู้นำการเรียกร้องเอกราชของประเทศอดีตประธานาธิบดีและอดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๔๙.๖ และได้ที่นั่งในรัฐสภาเป็นจำนวน ๓๔ ที่นั่งจากจำนวนทั้งหมด ๖๕ ที่นั่ง เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภา ในขณะที่พรรค The Fretilin ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี Mari Alkatiri ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ ๓๔.๒ ในการนี้ มีการคาดการณ์ว่านายซานานา กุสเมา จะกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งด้วย

นับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ การเมืองติมอร์ตะวันออกค่อนข้างมีเสถียรภาพ จนกระทั่งการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ พรรค The Fretilin ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี Mari Alkatiri เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยและประสบปัญหาทางการเมืองเนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในที่สุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Francisco Guterre ได้ตัดสินใจประกาศยุบสภาพร้อมประกาศให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ เป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่สำคัญซึ่งไม่เพียงแต่ชาวติมอร์ตะวันออกเท่านั้น หากเป็นที่สนใจโดยทั่วไปในต่างประเทศด้วย เพราะในเวลาที่ผ่านมาติมอร์ตะวันออกเปรียบเสมือนดวงประทีปแห่งความหวังของความก้าวหน้าด้านประชาธิปไตยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในทศวรรษที่ผ่านมา การเมืองของติมอร์ตะวันออกมีความมั่นคงมากกว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซียและประเทศไทย เป็นต้น

การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญต่อการเมืองภายในของติมอร์ตะวันออกที่จะคลี่คลายไปสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายชนะการเลือกตั้งซึ่งเคยได้รณรงค์หาเสียงโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวภายในประเทศ สร้างความมั่นคงทางการเมืองและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในขณะที่ภาคประชาสังคมต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งน่าจะมีเสถียรภาพมากกว่าชุดเดิมให้ความสำคัญต่อนโยบายด้านการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการสร้างโอกาสด้านการทำมาหากินและการพัฒนาระยะยาวสำหรับชาวติมอร์ตะวันออก

ติมอร์ตะวันออกเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก มีประชากรจำนวนประมาณ ๑.๒ ล้านคน และยังคงประสบปัญหาความยากจน ปัญหาคอร์รัปชันและปัญหาการว่างงาน หากแต่มีมั่งคั่งด้วยทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในปี ๒๕๕๗ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศร้อยละ ๖๐ ได้แก่ ทรัพยากรพลังงาน ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาลมากกว่าร้อยละ ๙๐ เมื่อไม่นานมานี้ ติมอร์ตะวันออกและเครือรัฐออสเตรเลียได้จัดทำสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในด้านหนึ่งนั้น รัฐบาลติมอร์ตะวันออกมุ่งหวังว่าจะเป็นการสร้างงานให้แก่ชาวติมอร์ตะวันออกเพิ่มขึ้น โดยที่โครงสร้างพื้นฐานภายในกรุงดิลียังคงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญที่รอกการปรับปรุงพัฒนาให้ทัดเทียมหรือดีกว่าเมืองดาร์วินของออสเตรเลีย

ที่มา : <http://www.thejakartapost.com> (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

<https://thesydney Morningherald.com> (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๒. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย : การจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับสตรีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ (วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียได้จัดทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สำหรับสตรีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และในวันที่ ๒๔ มิถุนายนที่จะถึงนี้ จะได้ยกเลิกข้อห้ามสตรีขับขี่รถยนต์ในราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการด้วย

การอนุญาตให้สตรีสามารถขับขี่รถยนต์ได้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีข้อห้ามสตรีขับขี่รถยนต์ ในเวลาที่ผ่านมาเวลานั้นสตรีชาวซาอุดีอาระเบียต้องเก็บตัวจากสังคมและมีสิทธิประกอบอาชีพได้เพียงบางอาชีพ การเปลี่ยนแปลงเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา สตรีซาอุดีอาระเบียเข้ารับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและสำเร็จการศึกษาเป็นจำนวนมากกว่าบุรุษ อีกทั้งยังได้ประกอบอาชีพการงานที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม การอนุญาตให้สตรีขับขี่รถยนต์ได้ส่งผลให้สตรีสามารถเดินทางไปกลับระหว่างที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้บริการรถแท็กซี่หรือคนขับรถชาวต่างชาติแบบเดิม กระทรวงการข้อมูลข่าวสารแห่งซาอุดีอาระเบียแจ้งว่าในวันแรก สตรีซาอุดีอาระเบียจำนวน ๑๐ คน ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เรียบร้อยแล้วและภายในสัปดาห์หน้าสตรีจำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน ที่จะได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และคาดว่าจะมีมากขึ้นตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ซาอุดีอาระเบียเป็นสังคมอนุรักษ์นิยมฝังรากลึกมาเป็นเวลานานมาก ทำให้บุรุษชาวซาอุดีอาระเบียจำนวนหนึ่งยังคงกีดกันสตรีในครอบครัวมิให้ขับขี่รถยนต์ซึ่งก็มีได้มีกฎหมายใดที่จะเอาผิดต่อการกระทำดังกล่าวนี้ได้ด้วยเช่นกัน อนึ่ง การยกเลิกข้อห้ามสตรีขับขี่รถยนต์ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเป็นพระราชดำริของเจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซาลมาน มกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาประเทศและการดำเนินชีวิตของประชาชนจากวิถีแบบดั้งเดิมที่มีความอนุรักษ์นิยมสุดโต่งให้ทันสมัยใหม่ อาทิ การเปิดกว้างด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และการส่งเสริมการว่าจ้างแรงงานสตรี เป็นต้น นอกจากนี้ได้ดำเนินการจับกุมนักบวช นักธุรกิจและพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ในข้อหาคอร์รัปชันและอาัยตทรัพย์สินจำนวนมากกลับคืนสู่รัฐบาลอีกด้วย

ที่มา : <http://www.newyorktimes.com> (๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)

<http://www.dw.com> (๔ มิถุนายน ๒๕๖๑)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๗ มิถุนายน ๒๕๖๑